

CĐ TỔNG CÔNG TY ĐATHH MIỀN BẮC
CÔNG ĐOÀN CÔNG TY TNHH MTV
HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Vinh, ngày 25 tháng 01 năm 2021

Số: 07/CTHTHHKV VI-CĐ

V/v Tổ chức chúc thọ, mừng thọ và lịch thăm
người cao tuổi nhân dịp Tết Nguyên đán Tân
Sửu năm 2021

Kính gửi: Các phòng, đơn vị, CNVCNLĐ trong Công ty.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, Ban lãnh đạo, Ban chấp hành Công đoàn Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VI phối hợp tổ chức đi chúc tết và tặng quà cho các cụ là **"Tứ thân, phụ mẫu"** của CNVCNLĐ Công ty được chúc thọ và mừng thọ từ 70 tuổi trở lên. Đây cũng là một việc làm thường niên của Công ty đã được duy trì trong nhiều năm qua mỗi khi Tết đến, xuân về, cùng với việc tổ chức các Lễ hội truyền thống nhằm làm phong phú hơn đời sống tinh thần thì việc thăm hỏi, mừng thọ, tặng quà cho người cao niên, ông bà, cha mẹ, người thân là nét đẹp của đạo hiếu nghĩa, đậm chất nhân văn. Bởi nó thể hiện sự tôn trọng, tấm lòng hiếu thảo cũng như sự kính trọng của con cháu đối với các bậc cao niên, để giáo dục, răn dạy con cháu bổn phận và trách nhiệm, ăn ở có trước có sau với ông bà, cha mẹ, với xã hội và với cộng đồng dân cư.

Ban chấp hành Công đoàn Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VI phối hợp cùng với các tổ Công đoàn lập danh sách các đối tượng Người cao tuổi năm 2021 tròn 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 và trên 100 tuổi tại địa phương theo đúng đối tượng.

Giao Tổ công đoàn phòng Tổ chức - Hành chính thực hiện đôn đốc, theo dõi và phối hợp với các phòng tổng hợp danh sách, chuẩn bị quà để tổ chức chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi đến năm 2021 diễn ra theo đúng quy định và đúng đối tượng.

Thời gian thăm và tặng quà: Sáng ngày 15/02/2021 tức ngày 04 tháng 01 năm Tân Sửu 2021. Địa điểm tổ chức là đến thăm tận nhà người cao tuổi (khu vực thành phố Vinh; riêng các trường hợp ở xa CBCNVCLĐ trực tiếp báo đồng chí Ngọc để nhận quà).

Vậy BCH Công đoàn thông báo tới toàn thể CBCNVCLĐ biết, gửi thông tin, danh sách về cho Phòng Tổ chức - Hành chính tổng hợp và tổ chức chúc thọ, mừng thọ được chu đáo.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công đoàn TCT (để b/c);
- Chủ tịch, Giám đốc Cty (để p/h);
- Lưu: VP.CĐ.

TM. BCH CÔNG ĐOÀN
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Bằng